

## Một lớp có 5 em học sinh đỗ thi khoa đời học

Viết bởi Administrator

Thứ bảy, 30 Tháng 8 2014 07:07 - Lần cập nhật cuối: Thứ sáu, 26 Tháng 9 2014 08:12

---

Thầy giáo Nguyễn Tấn Ái và cô giáo Nguyễn Thị Bích Hiền dạy môn Văn Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm cho biết, tại kỳ thi đời học năm nay, lớp 12/5 chuyên Văn của trường “bội thu” khi có 5 em đỗ thi khoa. Đó là các em Đoàn Thị Huệ đỗ thi khoa khối C, Học viên Hành chính quốc gia TP.Hồ Chí Minh với 24 điểm; Đỗ Nguyễn Tấn Linh đỗ thi khoa xét tuyển đời học Đà Nẵng (đưa vào kỳ thi 3 năm học THPT); Nguyễn Tấn Uyên, thi khoa Khoa Luật đời học Huế với 22 điểm; Hồ Túấn, Nguyễn Thị Minh Uyên thi khoa Khoa Công nghệ thông tin Trường đời học Quảng Nam 21 điểm. Ngoài ra còn có em Nguyễn Nhật Thọ là á khoa khối C đời học Huế với 25 điểm.



Cô giáo chủ nhiệm Nguyễn Thị Bích Hiền và các em học sinh đỗ thi khoa. Ảnh: H.T.P

Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm gần như kỳ thi đời học năm nào cũng có thi khoa, song năm nay lớp chuyên Văn có đến 5 thi khoa và 1 á khoa là thành tích hiếm có. Trường ngày lên đời học vào đời học, em Đỗ Nguyễn Tấn Linh chia sẻ, ngày biết tin không lo lắng vào đời học tuyển của anh tham gia kỳ thi đời học sinh giỏi quốc gia, cô trò đã ôm nhau khóc không biết bao nhiêu lần. “Mỗi đứa chúng em thâm nhập lòng mình sẽ đền đáp bằng việc nỗ lực hết mình cho kỳ thi đời học sắp tới. Và thật sự là chúng em đã làm được khi hầu hết đều đỗ đời học

## Một lớp có 5 em học sinh giỏi thi khoa đời học

Viết bởi Administrator

Thư bày, 30 Tháng 8 2014 07:07 - Lần cập nhật cuối Thứ sáu, 26 Tháng 9 2014 08:12

---

học, thậm chí là đứng với số điểm rất cao, một vài bạn còn trở thành thủ khoa của các trường” - Trường Linh nói. Theo cô Hiền, hiện nay rất nhiều thầy cô giáo dạy Văn trên trường trung học phổ thông ra mà nói không phải là môn học “hot” trong nhà trường. Đa số các em đi theo ngành môn học tự nhiên nên việc giảng dạy môn Văn trong nhà trường không phải không có trường học phía học sinh. Vì vậy, việc có nhiều em giỏi học điểm cao và đạt thành tích cho cô và các đồng nghiệp thầy niềm vui nhân lên gấp bội. Đây cũng là niềm tin cho nhà trường, các thầy cô giáo và học sinh sẽ có được thành tích tốt trong năm đến.

**HUỶNH TRƯỜNG NG PHÁT (baoquangnam.com.vn)**